

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 8) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพอลิเมอร์และการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุง หลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 8 หลักสูตร และการปรับปรุง หลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ</p>

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
2	หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)	อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ซึ่งจะเปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
3	อนุมัติปริญญา	อนุมัติปริญญานิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย ดังนี้ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ราย
4	การพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. มอบประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่เกิน 5 คน ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป
5	การกำหนดวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าส่วนงาน ที่แต่งตั้งครั้งแรกของส่วนงานที่มี การจัดตั้งใหม่	เห็นชอบในหลักการการกำหนดวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าส่วนงานที่แต่งตั้ง ครั้งแรกของส่วนงานที่มีการจัดตั้งใหม่ โดยให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานตาม คำแนะนำของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในการแต่งตั้งครั้งต่อไป ให้ใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
6	แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ	<p>อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ อัครเอกผาลินเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 5. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 6. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 7. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นามล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 11. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 12. รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 14. รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 15. รองศาสตราจารย์พฤธี ศุภเศรษฐศิริ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565</p>

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7	ขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามเสนอ สำหรับเรียกเก็บกับนักเรียนที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 2. เห็นชอบให้นักเรียนที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 ซึ่งเคยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับใด ให้เรียกเก็บตามอัตรานั้นจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
8	ขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย - ระดับปริญญาตรี	<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ตามเสนอ สำหรับเรียกเก็บกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 2. เห็นชอบให้นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 เคยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใด ให้เรียกเก็บตามอัตรานั้นจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
9	ขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา เพิ่มเติม	อนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา เพิ่มเติม ได้แก่ รายการค่าธรรมเนียม ค่าปรับการส่งเอกสารล่าช้า ที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตามข้อบังคับ ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2,000 บาท / เรื่อง / ภาคเรียน
10	ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562	<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562 2. อนุมัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้ของศูนย์บริหารกิจการหอพัก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. 2562 มาเป็นของสำนักงานอธิการบดี 3. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์บริหารกิจการหอพัก” เป็น “ส่วนกิจการหอพักนิสิต” <p style="text-align: center;">ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563</p>

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
11	<p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง</p> <p>1.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการเงินอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่น นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย</p> <p>1.2 ความเสี่ยงเรื่องนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง</p> <p>การที่จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง มีสาเหตุจากค่านิยมของการศึกษาเปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้เรียนไม่ได้นิยมรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นเดิม ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น การเปิดสอนแบบออนไลน์ หรือเปิดหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนทุกช่วงวัย</p> <p>1.3 ความเสี่ยงเรื่องการเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Planning : BCP)</p> <p>1) ควรปรับภาษาในตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ข้อ 4</p> <p><u>จากเดิม</u> “แผน<u>ป้องกัน</u>แผ่นดินไหว (อาคารสูง)”</p> <p><u>แก้ไขเป็น</u> “แผน<u>รองรับ</u>แผ่นดินไหว (อาคารสูง)” แทน</p> <p>2) มหาวิทยาลัยอาจบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยอุทกภัย เป็นต้น</p> <p>2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ</p> <p>2.1 ควรมีการประเมินและวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิด เพื่อจะได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 ควรนำเสนอแผนการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพร้อมกัน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม</p>